



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แฉลงข่าวการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ปี 2560 : จุฬาฯ-รามฯ-ศิริราชฯ ว่า การร่วมจ่ายจะช่วยทำให้ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน แต่รัฐต้องให้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม โดยแยกเป็นการรักษาพยาบาลที่เป็นความจำเป็น และสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนซึ่งต้องมีการร่วมจ่าย โรงเรียนแพทย์ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. เพื่อทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนถึงการร่วมจ่าย และเชื่อว่าคนไทยจะรับได้เพราะเป็นคนที่มีเหตุมีผล</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 13-15 ก.ย.2560 มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เรื่องนโยบายและ Service Plan โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การบรรยายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การเสวนาจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน และการบรรยายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย เข้าสู่ยุคใหม่ เด็กไทย เด็กดี 4.0</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์  มติชน โพสต์ทูเดย์	<p><b>สิทธิบัตรยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมใช้มาตรา 44 ปลดล็อกการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องต่าง ๆ ว่า ที่ประชุมชุดชัดเจนว่าให้ยกเว้นเรื่องสิทธิบัตรยาที่ยังค้างอยู่กว่า 5,000 รายการ ซึ่งได้สั่งการให้อย.หหรือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องนี้ด้วย</p> <p>-ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า แม้การขอยื่นจดสิทธิบัตรยาจะเป็นอำนาจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่ได้หมายความว่ายานั้นจะสามารถใช้ในประเทศได้ทันที เพราะต้องยื่นขอจดทะเบียนตำรับกับอย.ด้วย ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนที่กังวลเรื่องราคาแพงนั้น ภาครัฐมีกระบวนการต่อรองราคายาเพื่อใช้ในระบบอยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ให้ระงับการออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาค่าสิทธิบัตรยาแพง โดยระบุว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า เกิดจากผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง จากการวิจัยพบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร 60% ยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ในระยะเวลา 4-5 ปี หลังการประกาศโฆษณา และ 14% ยื่นขอในวันสุดท้าย ขณะเดียวกันการเร่งออกสิทธิบัตรทางยา จะก่อให้เกิดปัญหาสิทธิบัตรด้อยคุณภาพ และยิ่งจะส่งผลให้เกิดการผูกขาดตลาดยาและทำให้ยา มีราคาแพงมาก</p> <p>-นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า แม้จะบอกว่าเรื่องสิทธิบัตรยาจะแยกออกจากกัน แต่ความเป็นจริงแยกยากมาก เพราะส่วนใหญ่จะยื่นขอคุ้มครองเรื่องการออกฤทธิ์ของสารเคมี ไม่ได้ขอคุ้มครองชื่อตัวยา ทำให้ด้านยากว่าเป็นสิทธิบัตรยาหรือไม่ และการออกมาตรการควบคุมราคายา ยิ่งเป็นไปได้ เพราะหากได้รับสิทธิบัตรแล้ว ย่อมหมายถึงการผูกขาดเกิดขึ้น</p> <p>-ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังคัลลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า แม้จะยืนยันว่า มาตรา 44 ที่ออกมาไม่รวมเรื่องยา แต่ยังไม่ชัดเจนว่า เรื่องยาที่แยกออกมาจะไม่ใช้มาตรา 44 และที่จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้ยาราคาแพง ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมารูปแบบใด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยา ยิ่งเป็นสิทธิบัตรยาแบบผูกขาด ยิ่งทำให้ยา มีราคาแพง และปิดช่องเรื่องการผลิตยาชื่อสามัญภายในประเทศไทย ทำให้ต้องซื้อยาราคาแพงขึ้น เพราะขั้นตอนการต่อรองราคาไม่ได้ผล จนนำไปสู่การทำซีแอลยาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งการควบคุมราคายา ทำได้เพียงแค่บังคับใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ของกระทรวงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีพ.ร.บ.ยาที่กำลังจัดทำร่างใหม่ หากมีการปรับแก้และใส่เรื่องโครงสร้างราคายาเข้าไป ก็จะเป็นการควบคุมได้ทางหนึ่ง</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ได้เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Kannikar Kijitwatchakul" ไม่เอา ม.44 ปลดล็อกสิทธิบัตรยา และให้ร่วมกันแชร์ข้อความดังกล่าว โดยระบุว่าหากสิทธิบัตรยาผ่านได้ง่าย ๆ จะส่งผลกระทบต่อราคายา และจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่ 2 มีนาคม ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ปัญหาสถานะและสิทธิด้านสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ว่า ที่ประชุมมีทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ สรุปประเด็นสิทธิใน 2 กลุ่มคือ 1.บุคคลดั้งเดิม หรือคนโพ้นทะเล และ 2.เด็กนักเรียนที่ได้สิทธิการศึกษาในสถานศึกษาที่ภาครัฐให้สิทธิ ซึ่งกรม.มมิตเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 แต่ให้กลับมาพิจารณาเรื่องตัวเลขให้ชัดเจน และที่ประชุมได้สรุปตัวเลขใหม่ ได้แก่ กลุ่มคนโพ้นทะเล 38,154 คน ต้องมีการขึ้นทะเบียนอีกครั้ง เนื่องจากหลายคนอายุมากและอาจเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนเด็กกลุ่มนี้มี 90,337 คน ไม่รวมเด็กนักเรียนที่เดินทางไปกลับ 629 คน ทั้งหมดจะเสนอต่อกรม.และของงบประมาณรายหัว 2,200 บาทต่อคน ผ่านกองทุนคืนสิทธิของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>หลังจากนี้จะมีการเวียนข้อสรุปจากที่ประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเข้าสู่กรม.พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งที่ประชุมกำชับให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ให้ทันการของปีงบประมาณ 2561 ในช่วงเดือนเมษายนนี้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล วรรณิกา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขพ.ร.บ.ยาสูบ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.1 เห็นว่าการแก้พ.ร.บ.ยาสูบจะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้ ร้อยละ 95.6 สนับสนุนให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ยาสูบเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 96.6 ระบุว่า ความเป็นไปได้ว่าสนช.จะถูกบริษัทบุหรี่ข้ามชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัท เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจบุหรี่ และร้อยละ 84.6 เห็นว่ารัฐบาลควรดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่าอยู่ข้างบริษัทบุหรี่</p>
ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน	<p><b>รถฉุกเฉินกู้ชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าวกรณี น.ส.พัฒนา เชียงแรง อายุ 48 ปี ศิษย์วัดธรรมกาย ป่วยหอบหืดและเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่วัดธรรมกาย ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าเสียเวลาในการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ นาน 1 ชั่วโมง 10 นาที ทำให้เมื่อกู้ชีพมาถึงผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว</p> <p>-นายสพพล ศรีสมบัติ อายุ 38 ปี จนท.รพพยาบาลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายวิระ แก้วเกิด อายุ 39 ปี จนท.รพพยาบาลมูลนิธิร่วมกตัญญู เดินทางเข้าไปปากคำที่สภ.คลองหลวง ยืนยันว่า ได้รับแจ้งเหตุ เวลา 12.10 น. จากนั้นเข้าไปถึงจุดที่ผู้ป่วยอยู่เวลา 12.35 น. โดยมีพยาบาลซึ่งอยู่ในวัดธรรมกายเป็นคนนำไป แต่เมื่อไปถึงพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพ ได้ช่วยเหลือตามขั้นตอน จนพบว่าเสียชีวิตจริงจึงยุติการช่วยเหลือ</p> <p>-พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร ผู้บัญชาการสำนักคดีพิเศษภาค ยืนยันว่า หลังปภ.ของดีเอสไอได้รับแจ้งเหตุ ได้นำรถฉุกเฉินเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลาเพียง 10 นาที แต่พบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว แพทย์ผู้ชันสูตรให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง ดังนั้นต้องตรวจสอบต่อว่าเหตุใดจะมีข้อมูลการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านไลน์จากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตไปยังเพื่อนที่อาคารบุญรักษา ในเวลาประมาณ 11.00 น.ได้</p> <p>-นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวถึงการขัดขวางบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง แต่ตามหลัก ไม่ควรจะมีการขัดขวางการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตคน เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์บริเวณพื้นที่ควบคุม เมื่อผู้ป่วยมีอาการหอบหืด มีผู้หวังดีโทร.สายด่วน 1669 ซึ่งรถฉุกเฉินได้ออกมาทันที แต่มาติดที่ประตู 7 ไม่สามารถผ่านเข้าไปรับตัวผู้ป่วยได้ เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าไม่ทันการณ์แล้ว</p>
ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p><b>นโยบายมีลูกเพื่อชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผช.ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า โครงสร้างประชากรปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราเจริญพันธุ์มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับทดแทนถึง 2.1 ส่งผลต่อจำนวนแรงงานในอนาคตลดลง แต่สัดส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนนโยบายการมีลูกเพื่อชาติ ด้วยความสมัครใจและมีความพร้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติพันธุ์</p> <p>-ด้าน รศ.ดร.วาสนา อิมเอม ผช.ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสร้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แรงจูงใจให้คนมีลูกเพิ่มจะไม่ได้ผล หากไม่ได้เกิดจากการสร้างทางเลือก และสภาพที่เอื้อให้คนตัดสินใจเรื่องการมีครอบครัวและมีบุตร</p> <p>-รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การเพิ่มประชากรวัยแรงงานสามารถทำได้โดยทดแทนด้วยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ และเพิ่มอัตราการเกิดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพของประชากร</p>
<p>สยามรัฐ มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ภัยเหล้ามือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ร่วมกับ ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รอง ผจก.สสส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "9 หน่วยงานร่วมใจ ครบ 9 ปี กฎหมายไทยต้านภัยแอลกอฮอล์" โดยกล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรทั่วประเทศ และการสื่อสารการตลาดยังส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชน ทั้งก่อโรค-ภัยสุขภาพ ทำให้คนไทยป่วยและตายก่อนวัยควรจำนวนมากในแต่ละปี และสาเหตุอีกมากมายที่เกิดจากการดื่มสุรา แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นบุคคลรอบข้าง ที่เรียกว่าเหล้ามือสอง ดังนั้น จึงได้ทำร่างชุดข้อเสนอแนะสำหรับผู้ไม่ควรมีสุรา เพื่อให้สังคมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ให้สัมผัสกับโทษพิษภัย และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ-กติกาสังคม โดยจะประกาศเป็นข้อแนะนำต่อไป เน้นกลุ่มเปราะบาง เด็ก-เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ หญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ที่ทำงานเสี่ยง มีปัญหาโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-มีโรคประจำตัว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น</p>	<p><b>ภาษีสรรพสามิต</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงการคลังชี้แจงข่าวภาษีสรรพสามิต "เหล้า-เบียร์" ที่แชร์ในโลกออนไลน์ ว่า เป็นเพียงเพดานจัดเก็บ การปรับโครงสร้างใหม่จะไม่กระทบราคาสินค้า ส่วนข่าวการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการเก็บจากค่าความหวาน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข อย. และภาคเอกชน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตในประเทศก่อนจำหน่ายสู่ตลาด เพื่อคุ้มครองคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนมีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี 2560 มีกำหนดการรณรงค์การให้วัคซีนในช่วง มิ.ย.-ส.ค. แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>เปิดประชุมโรคจากการประกอบอาชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบที่มีผลงานสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p>	<p><b>อาหารเป็นพิษ-ท้องร่วง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เช้าฤดูร้อน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เพราะอาหารเน่าเสียได้ง่ายขึ้น ในน้ำก็จะพบการแพร่กระจายของเชื้อโรคมมากขึ้นเช่นกัน โรคที่ควรเฝ้าระวังคือ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 ก.พ.60 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 15,336 ราย เสียชีวิต 1 ราย โรคอุจจาระร่วง 123,420 ราย เสียชีวิต 1 ราย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพานานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการปรึกษาปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีฯ และผศ.พญ.ลลิตา ปริญญาก ผอ.ศูนย์ดวงตา สภาากาชาตไทย ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาครุ ค รพ.สต. ติดดาว นำไปสู่การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว เพื่อเป็นการดูแลโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>อก.ช่วยน้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม สสจ. นครศรีธรรมราช และ อบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เดลินิวส์ คอลัมน์ : ย่อยข่าว กทม.	<b>กทม.เตือนโรคหน้าร้อน</b> -เสนอข่าว กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. แจ้งเตือนโรคที่เกิดในฤดูร้อน 7 โรค ได้แก่ 1.โรคอุจจาระร่วง 2.โรคอาหารเป็นพิษ 3.โรคบิด 4.อหิวาตกโรค 5.โรคไข้ไทฟอยด์ 6.โรคพิษสุนัขบ้า 7.โรคลมแดด ควรระมัดระวังดูแลในเรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำอุปโภคบริโภค ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ
สยามรัฐ	<b>เรือนจำกำแพงเพชรต้นแบบปลอดบุหรี่</b> -เสนอข่าว สสส.ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ริเริ่ม “โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ” มีเรือนจำปลอดบุหรี่นำร่อง 13 แห่ง โดยเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเป็น 1 ใน 3 เรือนจำต้นแบบด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ มีการจัดสถานที่ให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 100% ได้แก่ สถานพยาบาล แดนหญิง และเรือนนอน 4 แคน 4 และได้จัดทำกลุ่มผู้ต้องขังที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเลิกสูบบุหรี่
เดลินิวส์	<b>สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน</b> - เสนอข่าว นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ให้สัมภาษณ์กรณีองค์การอนามัยโลกสำรวจถนนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 58 พบว่า ถนนในประเทศไทยเป็นถนนอันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า 80% สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากถนนเป็นหลุมบ่อไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากพฤติกรรมรถที่เปลี่ยนไปมีอัตราเสี่ยงมากขึ้น ทั้งการดื่มสุราแล้วขับรถ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 80 กม.ต่อชั่วโมง ที่ผ่านมา กรมฯ ได้แก้ไขจุดเสี่ยง ด้วยการเพิ่มป้ายบอกทางและป้ายจำกัดความเร็วรถ เพื่อลดอันตรายในจุดเสี่ยงให้น้อยลง
มติชนออนไลน์	<b>ช่วยเหลือคนอายุสูงอายุ</b> -เสนอข่าว จากกรณีนางฉวี ปานปทุมทอง อายุ 105 ปี ชาว ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถูกหลานสาว อายุ 60 ปี ทำร้ายร่างกายโดยใช้กระโถนตีศีรษะ เบื้องต้นทราบว่าหลานสาวมีอาการบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่กับหลายชายวัย 3 ปี ที่มีอาการพิการทางสมองเช่นกัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่รพ.ประจวบฯ ได้นำตัวหลานสาวเข้าพบจิตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพจิตแล้ว เบื้องต้นมีข้อสรุปให้ญาติเดินทางมารับตัวคนอายุไปดูแลที่บ้านพักใน กทม. แต่ต้องใช้เวลา 2 เดือนในการเตรียมสถานที่และจัดหาผู้ดูแล โดยคนอายุจะได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 1,000บาท และผู้พิการ 800 บาท และจะมี อสม.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยนคม กม.12 นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงเครื่องสุขภัณฑ์ในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และสำนักงาน พม. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว 2,000 บาท ถูยงชีพ และจะส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ไทยรัฐ	<b>ผลวิจัยอินเดียและจีนตายด้วยมลพิษ</b> -เสนอข่าว สถาบันวิจัยผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ติดตามการเสียชีวิตของประชากรโลกจากมลพิษทางอากาศ พบว่า ในปี 2558 เสียชีวิตประมาณ 4,200,000 คน โดย 2,200,000 คน เสียชีวิตในประเทศจีนและอินเดีย โดยมลพิษทางอากาศเชื่อมโยงกับอัตราที่สูงขึ้นของการเกิดโรคมะเร็ง โรคลมปัจจุบัน และโรคหัวใจ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องทางเดินหายใจเรื้อรัง แต่ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่ามลพิษทางอากาศเชื่อมโยงกับอัตราการตายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศซึ่งคาดว่าจะรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น จะทำให้รัฐบาลทั้งสองประเทศผลักดันมาตรการป้องกันและพยายามลดมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น
กรุงเทพธุรกิจ	<b>ผลวิจัยชี้ยาต้านไวรัสไม่กระทบเด็กในครรภ์</b> -เสนอข่าว ผลวิจัยในวารสารการแพทย์บีเอ็มเจ พบว่า ทารกในครรภ์ไม่ได้รับความเสี่ยงใด ๆ จากการที่มารดารับประทานยาต้านไวรัสไข้หวัด โอเซลทามิเวียร์หรือซานามิเวียร์ โดยนักวิจัยเปรียบเทียบผู้หญิงตั้งครรภ์เกือบ 6,000 คน ในเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฝรั่งเศส ที่ได้รับยา 2 ประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัยยอมรับว่ายังมีช่องโหว่ในการศึกษา ซึ่งรวมถึงการไม่ได้ประเมินความเสี่ยงต่อเด็กก่อนอายุครรภ์ครบ 22 สัปดาห์ และไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้ว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานยาดังกล่าวจริงหรือไม่

